



THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại buổi làm việc trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 24/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thành phần cùng tham dự có Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Phó Giám đốc Sở Y tế.

Sau khi nghe báo cáo, nhận định tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh của lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND các huyện, thành phố; ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc; ý kiến báo cáo và đề xuất của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Tính từ 19 giờ ngày 23/7/2021 đến 09 giờ ngày 24/7/2021 đã phát hiện 16 trường hợp nhiễm bệnh, nâng tổng số ca nhiễm bệnh từ ngày 21/6/2021 đến nay là 143 ca, trong đó có các ca nhiễm mới trong cộng đồng và nhiều ca nhiễm là F1. Theo nhận định, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là các huyện như Châu Thành, An Biên, Gò Quao, Kiên Hải,...

Trước tình hình đó, để tiếp tục chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm theo tinh thần Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thống nhất với ý kiến đề xuất của các Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và khẩn trương triển khai ngay một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

1. Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện toàn diện tham mưu cho UBND cấp huyện triển khai ngay việc lập các chốt kiểm soát trên địa bàn toàn tỉnh đến hết ngày 01/8/2021 (sử dụng hàng rào mềm), thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt việc di chuyển của người dân, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm theo quy định; phải thống nhất chỉ đạo chung cho hoạt động các chốt trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, phải tạo điều kiện tốt nhất cho việc vận tải, lưu thông hàng hóa để bảo đảm cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm; hàng hóa, nguyên liệu



sản xuất theo chuỗi giá trị; dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa; nhu yếu phẩm thiết yếu được lưu thông thông suốt và an toàn.

2. Giao Sở Y tế:

- Chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực triển khai thần tốc công tác lấy mẫu xét nghiệm, xét nghiệm và kết quả xét nghiệm sớm tại các khu vực, địa phương đang có dịch bệnh để kịp thời khẩn trương truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ và dập dịch, không để lây lan rộng ra cộng đồng.

- Triển khai thực hiện quyết định huy động ngay lực lượng giáo viên, sinh viên, đoàn viên có chuyên môn về y tế,... của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang (khoảng 15 nhân sự), Tỉnh đoàn Kiên Giang (khoảng 40 nhân sự) phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, chịu trách nhiệm hướng dẫn và tập huấn ngay các lực lượng này để triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay.

3. Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối; chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải và các ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối các doanh nghiệp có liên quan bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, không để ách tắc; xử lý ngay vướng mắc phát sinh. Tập trung nắm tình hình sản xuất của người dân, hỗ trợ kết nối và tạo điều kiện tốt nhất phục vụ người nông dân, doanh nghiệp tiêu thụ nông sản, hàng hóa trong thời gian giãn cách xã hội.

Làm việc cụ thể với người đứng đầu các siêu thị, hệ thống phân phối hàng hóa thiết yếu có trách nhiệm cung cấp danh sách người thực hiện giao hàng để được hỗ trợ trong quá trình giao hàng hóa thiết yếu tận nhà cho người dân; đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân viên giao hàng theo hướng dẫn của ngành Y tế và theo quy định của pháp luật, tuân thủ nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo hỗ trợ ngay tàu kiểm ngư phục vụ công tác phòng, chống dịch tại huyện Kiên Hải.

Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Giám đốc; tập trung theo dõi chặt chẽ địa bàn để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp với các ngành, địa phương xử lý ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ hàng hóa nông sản của Nhân dân; hướng dẫn, hỗ trợ địa phương chỉ đạo thực hiện tốt việc thu hoạch các vụ lúa, tôm,...

5. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các lực lượng thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng, đề xuất phong tỏa kịp thời các khu vực liên quan đến ca bệnh; triển khai quản lý nghiêm ngặt các khu vực phong tỏa, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng không chấp hành theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ đối tượng cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe, tuyệt đối không được lo

là chủ quan; sử dụng nghiệp vụ để truy vết kịp thời các trường hợp liên quan đến ca nhiễm bệnh, tiếp xúc gần để cách ly kịp thời, không để bỏ sót đối tượng.

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các biện pháp theo Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, đặc biệt là chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16 của Nhân dân đối với các yêu cầu về giãn cách cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình, không tụ tập đông người, hạn chế việc đi lại, không ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết,...

- Chỉ đạo triển khai bố trí lực lượng mua hộ hàng hóa thiết yếu cho người dân; triển khai phối hợp ngay với các doanh nghiệp, cá nhân thu mua tổ chức thực hiện thu gom hàng hóa nông, thủy sản của doanh nghiệp, tổ chức và người nông dân để đóng góp cho vào nhu cầu phục vụ hàng hóa thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội, đồng thời phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tuân thủ theo các biện pháp giãn cách xã hội theo quy định.

- Chỉ đạo khẩn trương rà soát, đánh giá nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, năng lực thu dung điều trị, cách ly tập trung,... để sẵn sàng chủ động phục vụ công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Thực hiện rà soát, tổ chức, sắp xếp ngay các cơ sở cách ly tập trung, phân loại rõ ràng các trường hợp mới cách ly, đang cách ly, nguy cơ, nguy cơ cao, chấp hành nghiêm quy chế khu cách ly,... tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo đến thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các cơ quan đơn vị và địa phương biết để thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, tthuy, "HT".

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đỗ Thị Lệ Hào